

Số: 49/TB-BATGT

Thái Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban An toàn giao thông tại cuộc họp kiểm điểm công tác bảo đảm an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2018

Ngày 11/9/2018, Ban An toàn giao thông tỉnh họp đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2018; đồng chí Đặng Trọng Thăng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban An toàn giao thông chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Quản lý Vận tải và An toàn giao thông, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải; Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2018, đồng chí Đặng Trọng Thăng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh nhận xét kết quả bảo đảm trật tự An toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018 và chỉ đạo giao nhiệm vụ Quý IV năm 2018:

1. Nhận xét kết quả 9 tháng đầu năm 2018:

Các cấp, các ngành đã có nhiều hoạt động đảm bảo tình hình trật tự An toàn giao thông của tỉnh; nhất là triển khai các Chỉ thị của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự An toàn giao thông của các ngành có nhiều tích cực. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, nhất là tập trung cho hệ thống An toàn giao thông. Việc xử lý các vấn đề liên quan tại tuyến tránh Quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Đông Hưng đã đạt hiệu quả rõ nét, tai nạn giao thông giảm rõ rệt.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục: Hiệu quả tuyên truyền chưa đạt được yêu cầu. Hiện tượng xe hoán cải, xe không đảm bảo An toàn giao thông, thiếu thủ tục phù hiệu vận tải theo qui định vẫn hoạt động lén lút nhưng chưa được xử lý triệt để. Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại cổng các doanh nghiệp khi tan tầm chưa được quan tâm hoặc có nhưng chưa đảm bảo an toàn. Việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/03/2017 của Ủy ban nhân dân

tình về việc chống lấn chiếm sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ được triển khai tích cực nhưng chưa duy trì thường xuyên, thời gian gần đây có biểu hiện chùng xuống. Tai nạn giao thông chưa giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Để duy trì, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, yêu cầu các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông và các địa phương giải quyết tốt một số nhiệm vụ sau:

2. Nhiệm vụ Quý IV năm 2018:

- Các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức ra quân thực hiện nghiêm các chỉ thị của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Công An tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số: 21CT/TU ngày 9/8/2018 của Tỉnh uỷ về không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và trước khi lái xe.

- Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo rà soát hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời thay thế biển báo bị hỏng, bổ sung nơi thiếu; đối với biển báo chưa làm bằng vật liệu phản quang cần phải thay thế bằng vật liệu phản quang. Đối với vị trí tiềm ẩn mất An toàn giao thông cần lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, hệ thống cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt quan tâm xử lý điểm đen về tai nạn giao thông. Kịp thời duy tu sửa chữa, cầu, cống, Quốc lộ và tỉnh lộ theo phân cấp quản lý; phối hợp với các địa phương quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo yêu cầu của Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/03/2017 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công An tỉnh: Chỉ đạo các Phòng cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý các đối tượng cố tình vi phạm, chú ý xử lý vi phạm của học sinh, sinh viên. Yêu cầu xử lý chấm dứt hoạt động của các xe tự hoán cải, xe không đảm bảo An toàn giao thông.

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chủ trì phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông cho học sinh năm học 2018 – 2019

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, nhất là Chỉ thị số: 21 CT/TU ngày 9/8/2018 của Tỉnh uỷ về không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và trước khi lái xe; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học tăng cường truyền truyền An toàn giao thông chú trọng việc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện; không vi phạm vượt tín hiệu đèn giao thông, không đi xe dàn hàng ngang vv... có biện pháp xử lý khi học sinh phạm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức ra quân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chống lấn chiếm sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh. Đề xuất chế độ cho các tổ tự quản và các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự An toàn giao thông.

- Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể; phối hợp với các ngành, các đơn vị tổ chức “Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ” vào ngày 29/9/2018. Yêu cầu các Hội, đoàn thể, các địa phương được giao huy động lực lượng phải đảm bảo số lượng theo kế hoạch.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban An toàn giao thông. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo để các đồng chí Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./*tu*

Nơi nhận:

- Trưởng Ban, các PTB ATGT tỉnh;
- Các đ/c Thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;
- Ban ATGT, UBND huyện, thành phố;
- Lưu Văn phòng Ban.

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Phạm Quang Đức